



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และ ข้าราชการประเภทอื่น
มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับโอน(ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง รวม ๓๔ อัตรา นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประเมินบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณา มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินบุคคล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัดที่รับโอน	หมายเหตุ
๑	นางสาวจิรวรรณ ดุพร้อม ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัด ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพระโขนง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัด ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
๒	นางศิริพัทธ์ หน่อคำ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนา ระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	-	ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการพิจารณารับโอน
๓	นางสาวณัฐิญา ตันเพี้ย ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สังกัด ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
๔	นางสาวปรียานันท์ เcheidlik ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายสำรวจออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัดที่รับโอน	หมายเหตุ
๕	นางสาวพัชรินทร์ เนตรทิพย์ ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
๖	นายกรกมล ปัญญายม ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
๗	นางสาวภัททิรา พนอนุอุดมสุข พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัด กองคลัง อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัด ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
๘	นายจักรกฤษณ์ ขลิบแย้ม ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ สังกัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายทางหลวงชนบท กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณารับโอน(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีมติให้ความเห็นชอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอัศรา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา